

กลุ่มโรงแรมอนันตรา ร่วมเป็นพันธมิตรกับ สยาม โอ เชียน เทคโนโลยี เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ และการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน



กลุ่มโรงแรมอนันตรา ร่วมเป็นพันธมิตรกับ สยาม โอเชียน เทคโนโลยี เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – กลุ่มโรงแรมอนันตรา ร่วมเป็นพันธมิตรกับ สยาม โอเชียน เทคโนโลยี เพื่อริเริ่มการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของอากาศในภาคธุรกิจบริการ โดยเริ่มใช้ระบบปรับสภาวะอากาศ (HVAC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความสะอาด และการกระจายอากาศ ซึ่งประกอบไปด้วย การทำความร้อน (H-Heating), การระบายอากาศ (V-Ventilation) และการปรับอากาศ (AC-Air Conditioning) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าพักและผู้ให้บริการในทุกธุรกิจบริการของอนันตราได้รับอากาศที่มีคุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดี อีกทั้งยังส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมในขณะเดียวกัน ความร่วมมือในครั้งนี้จะเริ่มจากกลุ่มโรงแรมอนันตราในประเทศไทย ในปี 2562 นี้ และต่อเนื่องไปยังภูมิภาคเอเชีย และพื้นที่อื่น ๆ โดยโรงแรมแรกที่เริ่มต้นใช้ระบบปรับสภาวะอากาศนี้ คือ อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันผู้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการลดมลพิษ และคิดค้นวิธีใหม่ ๆ ที่จะทำให้อากาศสะอาดบริสุทธิ์ กลุ่มโรงแรมอนันตราเองก็ได้เดินหน้าในการเป็นโรงแรมที่ใส่ใจสภาพแวดล้อม เพื่อให้ผู้เข้าพักได้รับความสะอาดสบายสูงสุด และขณะเดียวกัน ก็ร่วมรักษโลกโดยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละโรงแรมอีกด้วย

การพัฒนาอย่างยั่งยืน ถือเป็นนโยบายหลักของกลุ่มโรงแรมอนันตรา ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง จนได้รับมาตรฐานสูงสุดในการสนับสนุนชุมชนและสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติ และได้ส่งต่อมาตรฐานการให้บริการระดับเดียวกันนี้ไปยังโรงแรมในเครือทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการงดใช้หลอดพลาสติก หรือการเสาะแสวงหาผลผลิตจากสวนของเกษตรกรในพื้นที่ อนันตราได้พิสูจน์แล้วว่า ความหรูหราที่แท้จริง ความสะอาดสบายที่มาพร้อมความทันสมัย และการให้บริการที่เป็นเลิศนั้น สามารถกระทำควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

การเป็นพันธมิตรกับ สยาม โอเชียน เทคโนโลยี ทำให้กลุ่มโรงแรมอนันตราได้ยกระดับคุณภาพของการปฏิบัติงานในโรงแรมและรีสอร์ททั่วประเทศไทย เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและผ่อนคลายยิ่งขึ้นให้กับผู้เข้าพัก การควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขั้นสูงสุด จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย อันได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และการควบคุมอุปกรณ์ทุกอย่างผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet of Things - IoT) สยาม โอเชียน เทคโนโลยี จึงนำระบบการกรองอากาศและการควบคุมอุณหภูมิที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ปราศจากเสียงรบกวน มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์

ระบบปรับสภาวะอากาศของ สยาม โอเชียน เทคโนโลยี ที่จะนำมาใช้ที่อนันตรา นั้น ไม่เพียงแต่จะให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าข้อกำหนดในด้านคุณภาพอากาศขององค์การอนามัยโลก (World Health Organisation) แต่ยังสามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เพื่อความสบายสูงสุดในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นห้องพักแขก หรือบริเวณส่วนกลาง ยิ่งไปกว่านั้น ระบบของ สยาม โอเชียน เทคโนโลยี นับเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถปรับการควบคุม โดยจะวิเคราะห์และประเมินให้เหมาะสมตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ เพื่อความสบายเหนือระดับ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าพักประทับใจมากยิ่งขึ้น

“ความร่วมมือระหว่างอนันตรา กับ สยาม โอเชียน เทคโนโลยี เป็นไปตามเจตนารมณ์ของเราในการที่จะสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้มาใช้บริการ และสามารถลดผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อมในขณะเดียวกัน” มร. วิลเลียม อี. ไฮเน็ค ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทเจ้าของกลุ่มโรงแรมอนันตรา กล่าว “กลุ่มโรงแรมอนันตราในประเทศไทย ขอให้คำมั่นในเรื่องคุณภาพอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์สำหรับผู้มาใช้บริการทุกท่าน และเราจะยกระดับ สร้างมาตรฐาน และเป็นผู้นำในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมในวงการธุรกิจบริการ”

“สยาม โอเชียน เทคโนโลยี รู้สึกเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับโรงแรม รีสอร์ท และสปาในเครืออนันตรา เราจะใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและดีที่สุด เพื่อช่วยให้อันตราบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และนำไปสู่ความสำเร็จในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป” จิรภัทร จาตุรวินัย ผู้ก่อตั้งและประธาน สยาม โอเชียน เทคโนโลยี กล่าว “สังคมในปัจจุบันให้ความสำคัญกับ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และลูกค้าของเราก็ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นอันดับต้น ๆ เราทุกคนที่ สยาม โอเชียน เทคโนโลยี เชื่อมั่นว่า ระบบของเราจะช่วยให้กลุ่มโรงแรมหรูนั้นตรา บรรลุวัตถุประสงค์นั้น เพื่อการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไปพร้อม ๆ กับการมอบบริการที่สะดวก สบายและปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้มาใช้บริการทุกท่าน”